



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รัฐสภาเกาหลีใต้ แก้ไขร่างกฎหมายจำนวน ๒๓ ฉบับ เพื่อออกช่องว่างการให้บริการและส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนให้ดีขึ้น		



เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายคิม มินชอก ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รัฐสภาเกาหลีใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายและรายงานแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มาภาพ: <https://www.fnnews.com/news/202106170921252508>

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประชุมพิจารณาจัดทำและแก้ไขร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและมาตรการบริหารจัดการโรคติดเชื้อ ร่างกฎหมายสนับสนุนการให้บริการสวัสดิการทางสังคม การจัดตั้งและแนวทางการบริหารจัดการบริการทางสังคม และร่างกฎหมายการเกษียณกรรม เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖ ฉบับ รวมถึงพิจารณารายงานแผนการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานความปลอดภัยของอาหารและยา กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญประชาชน และสำนักงานตรวจสอบและประเมินผลการประกันสุขภาพ โดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จำนวน ๑๑๔ ฉบับ อาทิ ร่างกฎหมายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ เรื่อง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำร่างกฎหมายสนับสนุนการให้บริการทางสังคม เน้นจัดตั้งและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ร่วมกันทำให้งานบริการเกิดคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดตั้งและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม โดยบทบัญญัติของกฎหมายมุ่งเน้นให้เกิดรูปแบบการทำงานที่เป็นสาธารณะ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานความโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งรัฐบาลและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ กรณีหน่วยงานใดปฏิเสธ ชัดขวาง หรือหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลเอกสาร กฎหมายกำหนดบทลงโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท (ประมาณ ๖ แสนบาท)

ร่างกฎหมายส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ มีการแก้ไขเนื้อหาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมร่วมกับผู้พิการให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุกรณีพบพฤติกรรมประทุษร้ายผู้พิการและการคุกคามทางเพศ โดยมีมาตรการทางกฎหมายเข้มงวดขึ้นและการช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่เป็นเหยื่อจากเหตุอาชญากรรม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขฯ สำนักงานความปลอดภัยของอาหารและยา และกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่รัฐบาลดำเนินการ รวมถึงมาตรการสนับสนุนงบประมาณและชดเชยเยียวยาจากอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน อีกทั้งทบทวนการจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคม อาทิ ผู้พิการ ให้สามารถได้รับการฉีดวัคซีนก่อน และแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหรือผลกระทบอื่นให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง

คณะกรรมการฯ ยังได้เน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดนโยบายและทบทวนแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพบุคลากรด้านสาธารณสุข การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ แนวทางการประสานความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างการยุติให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกับระบบการบริจาคมะเร็งของผู้เสียชีวิตให้เกิดความสอดคล้องกัน แนวทางการติดตั้งและระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในห้องผ่าตัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการแพทย์จากอาชญากรรมทางเพศ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการประเมินมาตรฐานทางการแพทย์ของสถานพยาบาล มาตรการบริหารจัดการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะอย่างปลอดภัย นโยบายขยายสถานพยาบาลผู้ประกันตนและศูนย์การแพทย์แห่งชาติให้มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงให้สำนักงานความปลอดภัยของอาหารและยา ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศจากแหล่งโรงงานผลิตและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ที่มาของข่าว:	https://www.fnnews.com/news/202106170921252508
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๕/๖๔
ผู้แทน	นางสาวศิริสา ขลายนานนท์	นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	